



PHỤC SỰ LÀ NHÌN NHỮNG NGƯỜI KHÁC NHƯ ĐẮNG CỨU RỒI NHÌN HỌ

Chúa Giê Su dành rất nhiều thời gian của Ngài với những người được xem là khác biệt; Ngài nhận thấy tiềm năng thiêng liêng của họ.

Trong nỗ lực của chúng ta để phục sự giống như Đấng Ky Tô, chúng ta có thể được yêu cầu phục sự một người nào đó khác biệt với chúng ta. Điều này mang đến cho chúng ta một cơ hội để học hỏi và tăng trưởng.

Những khác biệt về văn hóa, học vấn, chủng tộc, kinh tế, tuổi tác, những hành vi trong quá khứ hoặc hiện tại, hoặc những khác biệt khác có thể làm cho chúng ta dễ dàng để xét đoán một người nào đó

thậm chí trước khi quen biết họ. Việc xét đoán trước này là nguyên nhân chính của việc có thành kiến, và Đấng Cứu Rỗi đã cảnh báo chúng ta về điều đó (xin xem 1 Sa Mu Ên 16:7; Giăng 7:24).

Chúng ta có thể bỏ qua những khác biệt và nhìn những người khác như Đấng Cứu Rỗi nhìn họ không? Làm thế nào chúng ta có thể học cách yêu thương những người khác vì con người thực sự của họ và con người mà họ có thể trở thành?

Hãy Nhìn và Yêu Thương

Kinh Thánh kể câu chuyện tương tự về chàng trai trẻ giàu có đã hỏi làm thế nào để có được cuộc sống vĩnh cửu: “Đức Chúa Giê Su ngó người mà yêu, nên phán rằng: Nhưng người còn thiếu một điều. Hãy đi, bán hết gia tài mình, đem thí cho kẻ nghèo khổ, chắc sẽ được của báu ở trên trời, rồi hãy đến mà theo ta.” (Mác 10:21).

Khi Anh Cả S. Mark Palmer thuộc Thầy Bảy Mươi học câu thánh thư này cách đây vài năm, một phần của câu chuyện mà ông chưa suy nghĩ đến bỗng dưng trở nên rất quan trọng đối với ông.

“*Đức Chúa Giê Su ngó người mà yêu.*”

“Khi tôi nghe những lời này, một hình ảnh sống động tràn ngập tâm trí tôi về Chúa dừng lại và nhìn người thanh niên này. *Nhìn*—như nhìn sâu vào và xuyên thấu tâm hồn anh ta, nhận ra sự tốt lành cũng như tiềm năng của anh ta, cũng như phân biệt nhu cầu lớn nhất của anh ta.

“Rồi những lời đơn sơ—Chúa Giê Su *yêu thương anh ta*. Ngài cảm thấy một tình yêu thương và lòng trắc ẩn tràn ngập dành cho người thanh niên này, và vì tình yêu thương này, và với tình yêu thương này, Chúa Giê Su đã yêu cầu anh ta làm nhiều hơn nữa. Tôi đã hình dung ra cảm giác sẽ như thế nào đối với người thanh niên này khi được bao bọc bởi tình yêu thương như vậy ngay cả trong khi được yêu cầu phải làm một điều vô cùng khó khăn là bán tất cả những gì anh ta sở hữu và ban phát cho người nghèo. . . .

“[Tôi tự hỏi] ‘Làm sao lòng tôi có thể tràn ngập tình yêu thương giống như Đấng Ky Tô, để [những người khác] có thể cảm nhận được tình yêu thương của Thượng Đế qua tôi và có ước muốn để thay đổi?’ Làm thế nào tôi có thể *nhìn* [những người xung quanh tôi] cùng một cách mà Chúa nhìn người thanh niên giàu có, thấy họ như con người thực sự của họ và con người mà họ có thể trở thành, thay vì chỉ là những gì mà họ đang làm hoặc không làm? Làm sao tôi có thể trở nên giống như Đấng Cứu Rỗi hơn?”¹

Học Cách Nhìn Những Người Khác

Việc học cách nhìn những người khác như Đấng Cứu Rỗi nhìn họ sẽ mang lại ân phước dồi dào. Đây là một số gợi ý mà có thể giúp đỡ trong khi chúng ta cố gắng đạt được mục tiêu này.

• **Hãy Tìm Hiểu để Biết Rõ Họ Hơn**

Hãy cố gắng để biết rõ người khác ngoài những đặc điểm bề ngoài của họ. Nhận thấy rằng việc xây đắp những mối quan hệ sẽ tốn nhiều thời gian

và nỗ lực chân thành. (Xin xem bài viết về Các Nguyên Tắc Phục Sự số tháng Tám năm 2018 “Xây Đắp Những Mối Quan Hệ Có Ý Nghĩa” để được giúp đỡ.)

• **Tự Xem Xét Bản Thân Mình**

Hãy tập trung vào những lời xét đoán mà anh chị em có thể đưa ra một cách có ý thức hoặc không có ý thức. Lưu ý đến những giả định mà anh chị em đang đưa ra về những người khác và cố gắng hiểu tại sao anh chị em cảm thấy như vậy về họ.

• **Tránh Xét Đoán**

Hãy nhận ra rằng hoàn cảnh không xác định giá trị của một cá nhân. Hãy tự đặt mình vào hoàn cảnh của họ và ngẫm nghĩ xem anh chị em sẽ muốn một người nào đó nhìn anh chị em như thế nào nếu anh chị em ở trong hoàn cảnh tương tự. Việc tách rời những lựa chọn và hành vi của một người nào đó khỏi giá trị đích thực và tiềm năng thiêng liêng của họ có thể giúp chúng ta nhìn họ như Đấng Cứu Rỗi nhìn họ.

• **Cầu Nguyện để Yêu Thương Họ**

Hãy thường xuyên cầu nguyện cho họ bằng tên và để có được lòng kiên nhẫn để phát triển một tình bạn chân thật. Hãy thành tâm xem xét cách anh chị em phục vụ họ. Có sự khác biệt gì giữa điều anh chị em đang làm và điều họ thật sự cần không?

Chúa Giê Su dành ra thời gian của Ngài với những người thuộc mọi tầng lớp xã hội: người giàu, người nghèo, các nhà cai trị, và dân thường. Ngài thường xuyên là nạn nhân của những lời xét đoán không chính xác bởi những người khác khi họ nhìn vào Ngài và hoàn cảnh dường như nghèo khổ hoặc tầm thường của Ngài. “Khi chúng ta thấy người, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được. . . . Người bị khinh dể, và chúng ta cũng chẳng coi người ra gì” (Ê Sai 53:2-3).

LỜI MỜI ĐỂ HÀNH ĐỘNG

Anh chị em cần phải nghĩ khác về ai? Anh chị em sẽ làm gì để thay đổi cách anh chị em nhìn vào họ?

Quan Điểm Giống Như Đấng Ky Tô

Một chị phụ nữ chia sẻ câu chuyện này về việc học cách nhìn vào một người hàng xóm với con mắt giống như Đấng Ky Tô:

“Julia (tên đã được thay đổi) sống gần tôi và dường như không có bạn bè nào cả. Cô ấy luôn luôn trông rất bức bối và tức giận. Bất chấp điều đó, tôi quyết định làm bạn với cô ấy. Không phải chỉ là một người bạn

hững hờ, mà là một người bạn thực sự. Tôi nói chuyện với cô ấy bất cứ khi nào tôi gặp cô ấy và bày tỏ mối quan tâm đến bất cứ điều gì cô ấy đang làm. Dần dần, tôi đã tạo ra một tình bạn thân thiết với cô ấy, điều đó làm tôi rất vui.

“Một ngày nọ, tôi quyết định đến thăm Julia và hỏi cô ấy về quyết định không tham dự nhà thờ.

“Tôi biết được rằng cô ấy không có gia đình hay họ hàng ở gần. Cô ấy chỉ có một người anh trai, sống ở xa, và chỉ liên lạc qua điện thoại với cô ấy một năm một lần. Trong khi tôi lắng nghe cô ấy trút hết nỗi đau buồn, bức tức, và thất vọng về gia đình cô ấy và Giáo Hội, tôi có một cảm giác vô cùng mạnh mẽ không thể cưỡng lại được về lòng trắc ẩn và tình yêu thương dành cho người chị em này. Tôi cảm thấy được nỗi đau đớn và thất vọng của cô ấy. Tôi nhận ra rằng cuộc sống của cô ấy thật cô đơn biết bao. Thế như tôi đã nghe thấy một câu nói ở đằng sau tôi: ‘Ta cũng yêu mến người ấy. Hãy yêu mến và kính trọng người ấy.’”

“Tôi ngồi đó và lắng nghe cho đến khi cô ấy kể hết. Tôi cảm thấy yêu mến và thương hại cô ấy. Đây là người chị em chưa bao giờ biết thế nào là được yêu thương. Bỗng dưng tôi thấu hiểu cô ấy nhiều hơn. Tôi cảm ơn cô ấy vì đã cho phép tôi đến thăm, và tôi đã ôm cô ấy lúc ra về và để lại tình yêu thương và lòng kính trọng của tôi đối với cô ấy. Cô ấy sẽ không bao giờ biết được cô ấy đã làm tôi xúc động biết bao vào lần đến thăm đó. Cha Thiên Thượng đã mở mắt tôi ra và dạy tôi rằng tôi có khả năng để yêu thương với lòng trắc ẩn được gia tăng. Tôi quyết tâm sẽ không chỉ là một người bạn của cô ấy mà còn là gia đình của cô ấy.”

Thật là một điều thiêng liêng để được mời dự phần vào cuộc sống của một người nào đó. Với sự cầu nguyện, lòng kiên nhẫn, và sự giúp đỡ từ Thánh Linh, chúng ta có thể học cách để làm được như vậy với một quan điểm giống như Đấng Ky Tô hơn.

GHI CHÚ

1. S. Mark Palmer, “Đức Chúa Giê Su Ngó Người mà Yêu,” *Liahona*, tháng Năm năm 2017, trang 115.